

THƯ CẢM ƠN

ÂM ÁP TÌNH CHÚA TÌNH NGƯỜI TRONG CƠN LŨ DỮ

Kính thưa Cha Phanxicô Xaviê Trần Gia Điền cùng bà con Giáo xứ Đức Mẹ La Vang.

Con là linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Tiến Dũng, chính xứ Giáo xứ Vạn Thành, Giáo hạt Cẩm Xuyên, Giáo phận Hà Tĩnh.

Giáo xứ Vạn Thành theo sổ tât niên 2019 có 2913 nhân danh, gồm 4 Giáo họ là Vạn Thành, Kẻ Gai, Bến Đá và Tân Yên, nằm trên địa bàn 4 xã: Cẩm Thạch, Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ và Cẩm Quan, thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Giáo xứ trải dài trên địa bàn rộng lớn, Trong đó, Giáo họ xa nhất là Bến Đá cách nhà xứ 15km, nằm trên địa bàn xã miền núi, ngay trước cửa miệng hồ Kẻ Gỗ.

Chính vì vậy, người dân nơi đây chịu ảnh hưởng rất lớn và trở thành vùng rốn lũ của tỉnh Hà Tĩnh. Dịp lũ lụt vừa qua, mặc dù không thiệt hại về người nhưng đa phần các hộ dân bị thiệt hại và mất mát về vật chất, cách riêng là các em học sinh bị trôi mất và hư hỏng hầu hết các dụng cụ học tập và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Theo thống kê, số tiền thiệt hại lên đến 3.649.120.000 VNĐ (ba tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu một trăm hai mươi ngàn đồng).

Trong hoàn cảnh đó, Giáo xứ Vạn Thành đã đón nhận được rất nhiều lời cầu nguyện và món quà bởi tấm lòng yêu thương đến từ Cha xứ và Giáo xứ Đức Mẹ La Vang cùng quý ân nhân bạn hữu, với số tiền 4000 USD tương đương 93.000.000 (chín mươi ba triệu VNĐ) nhằm hỗ trợ các học sinh trong việc học tập. Tấm lòng cứu trợ gửi trao đã nhanh chóng được Cha xứ và ban cứu trợ Giáo xứ Vạn Thành chuyển đến tận tay các em vùng lũ lụt, nhằm động viên tinh thần con em sớm vượt qua khó khăn. Đến nay, chúng con đã trích nhanh 10 triệu đồng để hỗ trợ 14 em có các đồ dùng học tập bị cuốn trôi hoàn toàn và hỗ trợ 144.000.000 (một trăm bốn mươi bốn triệu VNĐ) cho 480 học sinh mua sách vở, sửa chữa xe đi

học, mua áo đồng phục bị cuốn trôi, học phí vv... nhằm giúp các em tái ổn định cuộc sống và yên tâm đến trường.

Mặc dù cơn bão đã qua, nước lũ đã rút, nhưng sự lo lắng cho cuộc sống hiện tại vẫn trĩu nặng trong lòng, nổi trăn trở nhìn về tương lai vẫn hiển hiện trên khuôn mặt mỗi người, đặc biệt là các hoàn lưu bão xa và những cơn mưa lớn vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường. Ước mong Cha Phanxicô Xaviê cùng bà con Giáo xứ Đức Mẹ La Vang tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho vùng lũ Giáo xứ Vạn Thành chúng con.

“Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 5,18). Dù trong cảnh lũ lụt gian nan khốn khó, chúng con vẫn luôn xác tín rằng: tất cả là hồng ân. Ngạn ngữ Pháp có câu: “Lòng biết ơn là trí nhớ của con tim”. Thay cho những người thụ ân, Cha xứ cùng ban cứu trợ trân trọng gửi lời tri ân cảm tạ tận sâu thẳm của cõi lòng và nguyện khắc cốt ghi tâm công ơn trời biển của Cha Phanxicô Xaviê kính yêu và bà con Giáo xứ Đức Mẹ La Vang thân thương.

Xin Chúa trả công vô cùng và ban muôn phúc lành cho Cha Phanxicô Xaviê và quý vị.

Vạn Thành, ngày 11 tháng 11 năm 2020

Kính thư:

Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Tiến Dũng

Giáo xứ Vạn Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên

Hà Tĩnh, Việt Nam

Phone: 0975918456. Email: nguyendunglm1080@gmail.com